



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐเอกวาดอร์

- ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ประกาศยุบสภา

๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียกลาง

๑. ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ประกาศยุบสภา (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ : สำนักข่าว BBC)

นาย Guillermo Lasso ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ ประกาศยุบสภาที่มีพรรคฝ่ายค้าน เป็นเสียงข้างมาก นอกจากนี้ นาย Lasso ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง นาย Lasso ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมกล่าวว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวมาจากเหตุผลทางการเมือง ปัจจุบัน ประธานาธิบดีสามารถรักษาการได้เป็นเวลา ๖ เดือน ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึง

การที่นาย Lasso ประกาศยุบสภาและสั่งให้จัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "muerte cruzada" (การตายร่วมกัน) ประกาศใช้ในปี ๒๕๕๑ และไม่เคยใช้มาก่อน ถูกมองว่าเป็น มาตรการที่รุนแรงและคาดว่าจะเป็นการประท้วงจากกลุ่มต่อต้านด้วย ด้านนาย Lasso ให้เหตุผลว่า การยุบสภามีความจำเป็น เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงและความวุ่นวายภายใน

การประท้วงครั้งนี้ มีการปิดถนนสายสำคัญ ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศเป็นอัมพาต พรรค Social Christian ในฐานะฝ่ายค้าน ตั้งคำถามว่า การยุบสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญระงับคำสั่งของนาย Lasso แต่ทหารและตำรวจเอกวาดอร์ยังให้การสนับสนุน ประธานาธิบดี โดยให้เหตุผลว่า การยุบสภาดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

Nelson Proaño ผู้บัญชาการทหารได้ประกาศถึงผู้ประท้วงว่า จะไม่ยอมรับ ความพยายามใด ๆ เพื่อละเมิดกฎหมายโดยใช้ความรุนแรง การประกาศยุบสภาของนาย Lasso มีขึ้น เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากศาลเริ่มการพิจารณาคดีถอดถอนนาย Lasso ออกจากตำแหน่ง ในข้อหาปรับรู้ แผนการยกยอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่งน้ำมันของรัฐ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม

อนึ่ง ก่อนการประกาศยุบสภา ประธานาธิบดีอยู่ระหว่างการถูกพิจารณาคดีถอดถอน ออกจากตำแหน่งและคาดว่าจะ มีการลงมติถอดถอนขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้เสียงข้างมาก ๒ ใน ๓ ของ จำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด คือ ๙๒ คน จากทั้งหมด ๑๓๗ คน

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-65624035>

๒. จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียกลาง (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ : สำนักข่าว Aljazeera)

เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียกลาง จำนวน ๕ ประเทศ เพื่อเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคซึ่งรัสเซียเคยมีอิทธิพลเหนือประเทศ เหล่านี้มาช้านาน โดยการประชุมดังกล่าวใช้เวลา ๒ วัน มีผู้นำจากคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถานเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน มูลค่าล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองซีอาน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมในประวัติศาสตร์

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกลาง และมีแนวโน้มจะขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านการยกเว้นการตรวจลงตราและข้อริเริ่มด้านการค้าใหม่ ๆ

นาย Yu Jun รองอธิบดีกรมกิจการยุโรป-เอเชียกลาง กระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคมว่า บรรดาผู้นำจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างกันและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นข้อกังวลระหว่างประเทศและภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายฉบับ

การประชุมสุดยอดนี้เกิดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ในญี่ปุ่น นักวิเคราะห์กล่าวว่า ความสำคัญของการประชุมสุดยอดเอเชียกลางของจีนคือ การเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของโซเวียตในอดีตที่มีอิทธิพลมายาวนาน

กรมศุลกากรของจีนเผยแพร่ข้อมูลว่า ปริมาณการนำเข้าและส่งออกของจีนกับประเทศในเอเชียกลางอยู่ที่ ๑๗๓.๐๕ พันล้านหยวน (๒๔.๘ พันล้านดอลลาร์) ในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๗.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา : <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/18/chinas-xi-hosts-central-asia-summit-as-russian-influence-wanes>

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖